

Bìa váy tã thi đấu kèn bóng giầy báo

Tác Giả: Kim Anh / Đät Viät

Thứ Hai, 30 Tháng 7 Năm 2012 08:10

Hàng ngày ngành và sau đó trở m trở ngành khen chiếc váy cũng như nét duyên dáng của cô gái trẻ.

Khoác trên mình bìa váy tã thi đấu kèn bóng giầy báo cũ hät säc đäc đän tham quan văn phòng báo Newseum, thiäu näng cä Viät Jennifer Trän đã trở thành hiän täng cäa báo giäi và cäng đäng mäng Mä.

Theo Washington Post, hàng năm có hàng nghìn du khách viäng thăm văn phòng báo Newseum đä đäc cäp hình đăng trên trang nhät cäa 80 tä báo trên thä giäi. Jennifer Trän, thiäu näng cä Viät täi thành phố Falls Church, tiäu bang Virginia là mät trong sä đä.

Tuy nhiên, không giäng väi nhäng ngäng i khác, Jennifer Trän đän Newseum trong trang phäc hät säc đäc biät: váy làm bäng báo. Trên chäng đäng tä nhä đän văn phòng báo Newseum, Jennifer Trän thu hút mäi ánh nhìn cäa nhäng ngäng i qua đäng.

Hàng ngày ngành và sau đó trở m trở ngành khen chiếc váy cũng như nét duyên dáng của cô gái trẻ. Không ít ngäng i ghi läi hình Jennifer Trän và còn đäng đäc cäp nhä chung väi cô.



Mät träc cäa chiäc váy là mät trang báo cäa tä Washing Post và mät sau là tä New York Times.

Ngay sau đó, mät sä bäc hình cäa cô đäc đäng täi trên mäng và läp täc täo nên mät hiän täng mäi. Câu chuyện vä Jennifer Trän cũng như chiäc váy cäa cô nhanh chóng xuät trên trang Washington Post và Huffington Post. Nhìn chung cä hai đäu đánh giá rät tích cäc khi cho räng sä sáng täo cäa cô đã mang läi mät ý nghĩa mäi cho các tä báo.

Bìa váy tui thì tui kìa bìa ng giỡn báo

Tác Giả: Kim Anh / Đät Viät

Thứ Hai, 30 Tháng 7 Năm 2012 08:10

Trên trang mạng xã hội Facebook hay Twitter, nhiều người cũng đã ra bình luận về “bìa cánh” đẹp đóa của cô gái giỡn Báo Việt.

“Quá đẹp! Tôi cũng muốn có một chiếc váy như vậy”, một người có tên Bethany Shae Collins nhận xét. Trong khi đó, Doug Finch, một cư dân mạng khác cho rằng: “Thật hoàn hảo. Báo chí đẹp tôn vinh theo một cách đẹp”.



Trước những bình luận hết sức tích cực này của đồng nghiệp, Jennifer Truon không khỏi xúc động. Jennifer cho biết, cô may chiếc áo đầm này vào mùa thu năm 2011, để làm trang phục cho ngày Halloween.

“Tôi không nghĩ nó đẹp hơn những mảnh vải khác. Ban đầu tôi nghĩ đến giỡn là một trang phục này đến văn phòng báo thì phù hợp chứ không có ý gây sốc chú ý”, Jennifer Truon cho hay.

Jennifer Truon chia sẻ rằng, cô rất thích tui may quần áo và muốn may quần áo tí tui kiêu mãnh lộng lẫy và có thể tái sử dụng. Cô gái giỡn Báo Việt cũng cho biết đã phải mất hai tuần để khó nhọc may xong chiếc váy bìa ng giỡn báo này.



Bà váy tũ thi t kũ bũ ng giũ y báo

Tác Giả: Kim Anh / Đũ t Viũ t

Thứ Hai, 30 Tháng 7 Năm 2012 08:10

“Sau khi lên ý tũũ ng, tôi bũ t đũ u công đũ n cũ t báo sao cho vũ a vũ i kích thũũ c cũ a mình. Sũ dĩ tôi sũ dũ ng báo cũ New York Times làm mũ t sau bũ i bũ n giũ y cũ a nó khá to, có thũ giúp tôi che hũ t phũ n lũ ng.

Còn mũ t trũũ c tôi chũ n tũ Washington Post bũ i trũ sũ cũ a tòa soũ n gũ n nũ i tôi sinh sũ ng. Tiũ p đũ n là công đũ n khá khó khăn: dùng chũ khũu nhũ ng tũ báo lũ i vũ i nhau. Tôi phũ i rũ t cũ n thũ n đũ các tũ báo không bũ dũm”, Jennifer Trũ n tâm sũ .

Sũ hũũ ng ũũ ng nhiũ t tình cũ a đũ luũ n ban đũ u khiũ n Jennifer Trũ n nũ y ý đũ nh bán lũ i chiũ c váy, nhũ ng sau đó cô nghĩ lũ i và quyũ t đũ nh tũ ng nó cho văn phòng báo Newseum đũ phũ c vũ cho buũ i trũ ng bày cũ a Newseum sũ p tũ i.